



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด  
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งานในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด เลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองคันทรัง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ จำนวน ๑ ฉบับ รวม ๒๙ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้

๑. การขายจะดำเนินการโดยวิธีขายทอดตลาด โดยผู้เข้าประมูลมาดำเนินการประมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการเสนอราคาด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด และต่อหน้าผู้เสนอราคารายอื่นที่มีอยู่ คณะกรรมการจะนับ ๑ ถึง ๓ โดยผู้ที่เสนอราคาต่ำกว่าไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งให้ผู้ประมูลได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ โดยทันที และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นอันสูงสุด

๒. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมาลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด และจะต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) กรณีผู้เข้าประมูลเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งมอบหลักฐานดังกล่าวให้คณะกรรมการจึงจะมีสิทธิเข้าสู่ราคาและอยู่ในบริเวณที่เสนอราคา ศูนย์ฯ จะเริ่มประมูลราคาตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามเวลานาฬิกาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

๓. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ จะขายทอดตลาดโดยให้เสนอราคาแบบเหมารวมและในการเสนอราคาแต่ละครั้งจะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) โดยให้ถือว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้ประมูลได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน โดยศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลได้ยังต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาได้ตั้งไว้ ในกรณีนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากศูนย์ฯ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. ผู้ที่ประมูลได้จะต้องชำระเงินค่าครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทันที หรือวางมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินที่ค้างไว้ให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และนำครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ไปดำเนินการประมูลใหม่ และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดเท่ากับราคาประเมินของทางราชการ ผู้ประมูลรายเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดหาย

๕. ผู้ประมูลได้ในวันที่ขายทอดตลาดให้ถือว่าทราบ และยอมรับสภาพและรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดในครั้งนี้แล้ว

๖. ผู้ประมูลได้ต้องทำการขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ออกจากศูนย์ฯ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้ชำระเงินไว้ครบถ้วนตามราคาที่ประมูลได้ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวศูนย์ฯ จะคิดค่าปรับวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ที่ประมูลได้จะขนย้ายครุภัณฑ์ออกไปครบ

๗. ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด เลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองคันทรอง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.d.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-trat> หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๑ ๐๙๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



(นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

